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Óskað er eftir upplýsingum um hvort reglur og lög leyfi að viðtakandi skeytis bæti 
einstaklingum inn í samtalsþráð svarskeytis án fengins leyfis þess sem sendi skeytið 
upphaflega. Borið hefur á því af embættismönnum borgarinnar og fleirum að þegar þeir svara 
skeytum að bætt hefur verið við fólki án þess að fá samþykki þess sem sendi skeytið fyrst. 
Hverjar ef einhverjar eru reglur um þetta? 


